
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
วันที่  8  กันยายน  พ.ศ.  2565  เวลา  09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
2. นายภูเบส วิสูตรสุวรรณ ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
3. นางนฤมล บัวชุม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
4. นายประพันธ์ ดีอุด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
5. นายฐิติวัชร ์ ตันตละ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.เมืองพะเยา 
6. นายมงคล หลักฐาน สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.เมืองพะเยา 
7. นายอนุวัฒน์ ใจบุญ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.เมืองพะเยา 
8. นางพิสมัย ใจวัง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 4 อ.เมืองพะเยา 
9. นายบุญมี จิตนารี สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 5 อ.เมืองพะเยา 
10. นายเดชศรี ธิวงค ์ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 6 อ.เมืองพะเยา 
11. นายฐิติพันธ์ จางศิริสกุลชัย สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.เชียงค า 
12. นายอะดิเรก กองมงคล สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.เชียงค า 
13. นายบุญสินธุ์ มังคลาด สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.เชียงค า 
14. นายธนกร ใจกล้า สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 4 อ.เชียงค า 
15. นายนิคม ศรีวิราช สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.ดอกค าใต้ 
16. นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.ดอกค าใต้ 
17. ส.อ.บุญเดช อินต๊ะสาร สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.ดอกค าใต้ 
18. นายบูรณาการ ตาค า สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.ปง 
19. นายอาทิตย์ งามตา สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.ปง 
20. นายเสวียน มะโนชัย สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.ปง 
21. นายมานพ ศูนย์กลาง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.จุน 
22. นายช านาญ บัวแดง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.จุน 
23. นายกมล หทัยด ารงวิทยา สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.แม่ใจ 
24. นายเข้ม อัศราช สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.ภูซาง 
25 นายประทีป อินธิมา สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.ภูซาง 

 
ผู้ขาดการประชุม      ไม่มี 
ลาการประชุม        ไม่ม ี
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
2. นายธวัช สุทธวงค ์ รองนายก อบจ.พะเยา   
3. นายสวัสดิ์ หอมนาน รองนายก อบจ.พะเยา   
4. นายจ ารัส เลาสัตย์ เลขานุการนายก อบจ.พะเยา 
5. นายนัฐนที ศรีวิราช เลขานุการนายก อบจ.พะเยา 
    

 
/6. นางสาวเบญจกร… 
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6. นางสาวเบญจกร ร่องสุวรรณ รองปลัด อบจ.พะเยา รกท.ปลัด อบจ.พะเยา 
7. นางธนพรรธน์ สุขตัว หัวหน้าส านักปลัด อบจ.พะเยา 
8. นายยงยุทธ ทองค าเกิด รกท.ผอ.กองช่าง 
9. นางสาวลัดดา ทองทา ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน 
10. นางสาวณิชาภา สันธ ิ รกท.ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
11. นางมาลินี วัชระวรกานต์ ผอ.กองคลัง 
12. นายวัฒนพงค์ ถิรภัทรไพบูลย์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
13. นางสุจินดา อ่ินค า ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 
14. นางสาวพวงทอง โยธาใหญ่ ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
15. นางชัชฎาพร แข็งแรง รกท.หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
16. นางล าดวน ใจแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
17. นางสาวสุภาวด ี จันตา หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
18. นางมยุรี เหมหิรัญย์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
19. นายประเสริฐ พรหมเผ่า นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
20. นายเทพบดินทร์ หมั่นไร่ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
21. นางสาวทิวา บรรจง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
22. นางสาววิลัยพร หน่อค า ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
23. นายธนเดช ขวัญใจ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
24. นายณัฏฐ์นพัต ไชยวงศ ์ พนักงานจ้างทั่วไป 
25. นายสุพจน์ อินลือ พนักงานจ้างทั่วไป 
    
    

เริ่มประชุม   เวลา 09.30 น. 
 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา          

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านรองนายกฯ  ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านรองปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผู้อ านวยการกองและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 กระผมได้ตรวจ           
องค์ประชุมแล้ว วันนี้มีสมาชิกสภาฯลงชื่อเข้าประชุมทั้งสิ้น จ านวน            
24 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ   

ขอเรียนเชิญนายอภิเชษฐ์ แสงเมือง ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ขึ้นท าหน้าที่ประธานที่ประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไปครับ 

 
ประธานสภาฯ   เชิญทุกท่านนั่งครับ 
  

/เลขานุการสภาฯ… 
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เลขานุการสภาฯ   เรียนเชิญ นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด คนที่ 1 ขึ้นท าหน้าที่ช่วยเหลือประธานสภาฯ และเรียน
เชิญ นางนฤมล บัวชุม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ 2 
ขึ้นท าหน้าที่ช่วยเหลือประธานสภาฯ ครับ 

 
ประธานสภาฯ   เรียนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รองนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพะเยา คณะที่ปรึกษาและเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รองปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อ านวยการกอง               
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 เป็นการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 วันนี้มีญัตติที่ส าคัญหลายเรื่อง โดยเฉพาะการ
พิจารณาร่ างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ                
พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 2 และ 3 รวมถึงญัตติที่ท่านนายกฯ เสนอให้
พิจารณาอนุมัติในเรื่องการขอโอนเงินเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และการ
ขอจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งเป็นโครงการที่จะต้องเร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา การบริหารจัดการตามนโยบาย                
ของทางฝ่ายบริหาร บัดนี้ผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
       เรื่องที่  1.1 รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เพิ่มเติมครั้งท่ี 21 พ.ศ.2565  

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2565 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชาคมท้องถิ่นจังหวัดพะเยา         
ในการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารประกอบ ที่ 1.1  

ส าหรับรายละเอียดแผนงานโครงการ ดูได้ที่กองยุทธศาสตร์และ 
งบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในวัน และเวลาราชการ 
หรือที่เว็บไซต์ www.py-pao.go.th ญัตตินี้เป็นการรายงานให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือทราบ ไม่มีการลงมติ ที่ประชุมรับทราบ      
นะครับ 

  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
   

/ระเบียบวาระท่ี  2... 
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ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 
ประธานสภาฯ 2.1 รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ   

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ประชุมเม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม 2565  
ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมรายงาน เชิญนายเดชศรี  ธิวงศ ์

นายเดชศรี  ธิวงศ์  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม    
นายเดชศรี  ธิวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 6 
อ าเภอเมืองพะเยา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงาน            
การประชุม  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงาน        
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565      
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565  เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 
2565 ตามส าเนารายงานการประชุมฯ ที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกไปก่อนหน้านี้  
หากท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมมีข้อผิดพลาด บกพร่อง โปรดทักท้วง 
เพ่ือจะได้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  
ประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ ขอเชิญครับ หากไม่มีผมจะขอมติ              
ที่ประชุมนะครับ 

  
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านใด เห็นควรรับรอง

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  1 ประจ าปี         
พ.ศ. 2565 โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    รับรอง  23  เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านใด ไม่เห็นควรรับรอง

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  1 ประจ าปี             
พ.ศ. 2565 โปรดยกมือขึ้นครับ  

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่รับรอง  -ไม่มี-  ครับ 
 
ประธานสภาฯ   สรุปมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 
ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง  ไม่รับรอง  -ไม่มี-  งดออกเสียง 1 เสียงนะครับ 

 
 

 

/ระเบียบวาระท่ี 3… 
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ระเบียบวาระท่ี 3   กระทู้ถาม 
 
ประธานสภาฯ   ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ยื่นกระทู้ถามแต่อย่างใดครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เ รื่ องที่ คณะกรรมการที่ สภาองค์การบริหารส่วนจั งหวัดพะเยา           

ตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  
 
ประธานสภาฯ เรื่องที่ 4.1 การเสนอรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดพะเยา ได้ พิจารณาและมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการประชุมสภาฯ 
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 และสภาฯ ได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติฯ จ านวน 7 ท่าน เพ่ือที่จะท าหน้าที่ในการรับค าแปรญัตติ 
และพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ก็ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยได้  ส่งร่างข้อบัญญัติตาม     
ร่ างเดิม และร่างที่ ได้ พิจารณาแก้ไข พร้อมกับรายงานอย่างย่อให้
ประธานสภาฯ เพ่ือจะได้เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา      
ได้พิจารณาในวาระที่ 2 ต่อไป ก่อนที่จะด าเนินการตามขั้นตอน ในการ
พิจารณาวาระที่ 2 ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ด้วยครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม

ขอชี้แจงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง ภายหลังที่คณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สภาฯ 
แต่งตั้งด าเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 50 
ก าหนดว่า 

“เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ        
ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้ง
รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  รายงานนั้น      
อย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือ          
ข้อใดบ้าง การแปรญัตติ และมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วย    
การแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงาน
นั้นแก่ สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา 
เว้นแต่กรณ ีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ข้อ 50 วรรคสอง ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภา
ท้องถิ่น  ด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือ ชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับ
รายงานนั้น”ขอน าเรียนที่ประชุมสภาฯเพ่ือโปรดทราบครับ 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านก็ได้รับทราบถึงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จากเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วนะครับ ต่อไปขอเชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจ าที่ เพ่ือแถลงประกอบรายงานต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาต่อไป ส าหรับกระผม นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอมอบให้  นายช านาญ  บัวแดง 
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นผู้ อ่านค าแถลง ประกอบรายงาน
แทนประธานกรรมการฯ ครับ 

 
นายช านาญ  บัวแดง   รายงานและบันทึกความเห็นประกอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
เลขานุการคณะกรรมการฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการแปรญัตติ 
ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แห่งนี้ ได้มอบหมาย

ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ 
โดยที่ประชุมสภาฯ ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติระหว่างวันที่     
๒๔ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา 0๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยไม่เว้น
วันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา      
และเลขานุการสภาฯ ได้นัดคณะกรรมการแปรญัตติฯ ประชุมเพ่ือเลือก
ประธานคณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่             
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติ เลือก นายอภิ เชษฐ์  แสงเมือง             
เป็นประธานกรรมการแปรญัตติ และมีมติเลือก นายช านาญ บัวแดง เป็น
เลขานุการคณะกรรมการฯ และได้ก าหนดยื่นแปรญัตติต่อ ประธาน
กรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น  

ในห้วงระยะเวลาก าหนดเสนอค ายื่นแปรญัตติ วันที่ ๒๔ - ๒๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา         
ยื่นขอเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่อย่างใด 

ประธานกรรมการแปรญัตติฯ ได้นัดประชุมคณะกรรมการฯ         
เพ่ือพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา       
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ 
๒๗ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องศูนย์บริหารจัดการน้ า องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยพิจารณาแปรญัตติฯ ตามแผนงานหน่วยงาน 
ตามล าดับ ดังนี้ 

๑. แผนงานงบกลาง 
๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๓. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
/๔. แผนงาน... 
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๔. แผนงานการศึกษา 
๕. แผนงานสาธารณสุข 
๖. แผนงานเคหะและชุมชน 
๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๘. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
๙. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาบันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจาก
รายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่ว  ไปเป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น ๔๐๕,๗๕๒,๓๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่น   
สองพันสามร้อยบาทถ้วน) แยกรายละเอียดตามแผนงาน ที่จะน าเสนอสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาพิจารณาในล าดับถัดไป รายละเอียดการ
พิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 

๑. หลักการ ไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ คณะกรรมการฯ ไม่มีการ
แก้ไข มติของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติฯ เดิม 

๒. เหตุผล ไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ คณะกรรมการฯ ไม่มีการแก้ไข 
มติของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติฯ เดิม 

๓. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ คณะกรรมการฯ ไม่มีการ
แก้ไขมติของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติฯ เดิม 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติฯ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เป็นต้นไป ไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ คณะกรรมการฯ ไม่มีการแก้ไข มติของ
คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติฯ เดิม 

ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖     
เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น ๔๐๕,๗๕2,๓๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าล้านเจ็ดแสน           
ห้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ คณะกรรมการฯ          
ไม่มีการแก้ไข มติของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติฯ เดิม 

ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจั ดสรรและหมวดเงิน อุดหนุน  เป็นจ านวนรวมทั้ งสิ้ น 
๔๐๕,๗๕๒,๓๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยบาท
ถ้วน)  ไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ คณะกรรมการฯ มีการแก้ไข โดยแยก
รายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้ 

 
 

/๔.๑ แผนงาน… 
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๔.๑ แผนงานงบกลาง ไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ คณะกรรมการฯ     

มีการแก้ไข งานงบกลาง มีการแก้ไขตัวเลข เนื่องจากพิมพ์คลาดเคลื่อน 
จ านวน ๒ รายการ มติของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามที่มีการแก้ไข 

๔.๒ แผนงานบริหารงานทั่ ว ไป  ไม่มี ผู้ เ สนอค าแปรญัตติ               
คณะกรรมการฯ มีการแก้ไข ดังนี้ 

๔.๒.๑ งานบริหารทั่วไป มีการแก้ไขรายละเอียดและตัดข้อความ 
จ านวน ๕ รายการ มติของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามที่มีการแก้ไข 

๔.๒.๒ งบบริหารงานคลัง มีการแก้ไขข้อความและเพ่ิมเติม
รายละเอียด จ านวน ๑ รายการ มติของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามที่มี
การแก้ไข 

๔.๒.๓ งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน มีการแก้ไข 
ข้อความ จ านวน ๑ รายการ  มติของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามที่มีการ
แก้ไข 

๔.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ 
คณะกรรมการฯ ไม่มีการแก้ไข มติของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่าง
ข้อบัญญัติฯ เดิม 

๔.๔ แผนงานการศึกษา ไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ คณะกรรมการฯ 
ไม่มีการแก้ไข มติของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติฯ เดิม 

๔.๕ แผนงานสาธารณสุข ไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ คณะกรรมการฯ 
ไม่มีการแก้ไข มติของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติฯ เดิม 

๔.๖  แผนงาน เคหะและชุ มชน  ไม่ มี ผู้ เ สนอค าแปรญัตติ                
คณะกรรมการฯ ไม่มีการแก้ไข มติของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่าง
ข้อบัญญัติฯ เดิม 

๔.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ 
คณะกรรมการฯ ไม่มีการแก้ไข มติของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่าง
ข้อบัญญัติฯ เดิม 

๔.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ไม่มีผู้เสนอ
ค าแปรญัตติ คณะกรรมการฯ มีการแก้ไข จ านวน ๑ รายการ มติของ       
คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามที่มีการแก้ไข 

๔.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ
คณะกรรมการฯ มีการแก้ไข จ านวน ๑ รายการ มติของคณะกรรมการฯ 
เห็นชอบตามที่มีการแก้ไข 

รวมโครงการ ทุกแผนงานที่มีการแก้ ไขรายละเอียดทั้ งสิ้น              
๑๑ รายการ 

ทั้งนี้  ทุกแผนงาน ทางคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ประสาน          
ให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ด าเนินการแก้ไขรายการ ข้อความ 
รายละเอียดที่พิมพ์ผิดพลาด ตกหล่นให้ถูกต้องชัดเจน เป็นไปตามระเบียบฯ 
และหนั งสือสั่ งการที่ เ กี่ ยวข้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ าย                   
ดังรายละเอียดการพิจารณาตามบัญชีที่แนบเสนอ พร้อมรายงานฉบับนี้ 

/ข้อ ๕… 
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ข้อ ๕ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวน

รวมทั้งสิ้น 0 บาท (ศูนย์บาท) ไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ คณะกรรมการฯ       
ไม่มีการแก้ไขมติของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติฯ เดิม 

ข้อ ๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปฏิบัติการ       
เบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีผู้เสนอ
ค าแปรญัตติ คณะกรรมการฯ ไม่มีการแก้ไข มติของคณะกรรมการฯ เห็นชอบ
ตามร่างข้อบัญญัติฯ เดิม 

ข้อ ๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีหน้าที่รักษาการ
ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  ไม่มีผู้ เสนอค าแปรญัตติ คณะกรรมการฯ          
ไม่มีการแก้ไขมติของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติฯ เดิม 

ข้อสังเกตของคณะกรรมการ 

๑) การตั้งงบประมาณรายจ่าย ต้องจัดตั้งให้เพียงพอ และตั้งให้     
ตรงกับแผนงานสอดคล้องกับภารกิจงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา และให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ในเรื่องของงบประมาณการด าเนินงานซ่อมแซมถนนที่ได้รับการ
ถ่ายโอน มาอยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
จ านวน ๖๔ สายทาง เนื่องจากจะต้องมีการบ ารุงรักษาถนนที่ช ารุด          
และเสียหาย ตลอดทั้งปีการตั้งงบประมาณส าหรับเป็นค าวัสดุซ่อมแซม 
(ยางมะตอย)  ควรตั้ ง งบประมาณให้ เ พีย งพอต่ อการด า เนิ น งาน                    
และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

๒) ในปีนี้ มีการตั้งงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน 
ส าหรับบุคลากรที่เพ่ิมขึ้นและให้เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานที่ดีและความสะดวก รวดเร็ว 

คณะกรรมการฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 
รวดเร็วและประหยัดเวลา เกิดความคุ้มค่าในการใช้งาน คณะกรรมการฯ 
ขอให้แต่ละกอง/หน่วยงานหลังจากที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์      
ให้จัดท าทะเบี ยนคุมครุภัณฑ์ด้ วย ปีหน้ าจะได้น ามาเปรียบเทียบ 
ประกอบการชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ ในปีต่อๆ ไป 

๓) ในข้อบัญญัติฯ  ปี งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕ ได้ตั้ งจ่ าย
งบประมาณไว้ จ านวน 3๓๒,๔๒๔,700 บาท (สามร้อยสามสิบสองล้าน       
สี่แสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ในร่างข้อบัญญัติฯ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งงบประมาณไว้ ๔๐๕,๗๕๒,๓๐๐ บาท บาท (สี่ร้อยห้าล้าน
เจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) จะเห็นได้ว่า การตั้งงบประมาณ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ยอดเพ่ิมข้ึนจ านวนทั้งสิ้น ๗๓,๓๒๗,๖๐๐ บาท (เจ็ดสิบ
สามล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ตั้งงบประมาณรองรับการถ่ายโอนภารกิจ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จึงท าให้ยอดเงินงบประมาณ       
ตั้งจ่าย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ิมข้ึน 

/เลขานุการ… 
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ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านครับ รายงานและบันทึกความเห็นของ

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่คุณช านาญ  บัวแดง เลขานุการคณะกรรมการ
แปรญัตติ ได้น าเสนอต่อสภาฯ ทราบแล้วนั้น มาจากการประชุมพิจารณา
ของคณะกรรมการแปรญัตติ ร่วมกับผู้แทนของท่านนายกฯ เจ้าหน้าที่
งบประมาณ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อ านวยการกอง       
ทุกกอง หัวหน้าส านักปลัด และผู้รับผิดชอบในการจัดท าร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ ซึ่งทางสภาฯ ก็จะต้องพิจารณาต่อไปในวาระท่ี 2 นะครับ  

 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ประธานสภาฯ    เรื่องที่ 5.1  ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระท่ี 2 
    ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระ    
ที่ 2 ซึ่งจะมีข้อระเบียบ และวิธีการปฏิบัติเพ่ือประกอบการพิจารณา  

    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ น าเสนอต่อที่ประชุมครับ 
 
เลขานุการสภาฯ    เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  

กระผมขอชี้แจงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่สภาฯ จะได้พิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระ   
ที่ 2 ดังนี้ 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 51 
ก าหนดว่า 

    ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับ
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น      
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  
  ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วย
กับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ ให้ เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติ               
ขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก  

   ขอน าเรียนต่อท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือโปรดทราบครับ 
 
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ก็ได้รับทราบถึงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แล้วนะครับ ในการพิจารณาในวาระที่ 2 นี้ มีเอกสารประกอบการพิจารณา
อยู่ทั้งหมด 3 ชุด ดังนี้ครับ 

 
 

/1. ร่างข้อบัญญัติ… 
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1. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ร่างเดิม) 
2. สรุปรายละเอียดการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานบันทึกความเห็น 
ใบขวาง จ านวน 11  รายการ) 

3. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับใหม่) 
 ในการพิจารณาในวาระที่ 2 นี้ จะเป็นการพิจารณาสรุปการแปร 

ญัตติ รายการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ การขอลดรายจ่าย การขอลดจ านวน
เงินที่ขออนุญาตจ่าย ที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ได้พิจารณา
รวมทั้งหมด 11 รายการ โดยจะเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ พิจารณา          
เป็นรายการไป ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯ เข้าประจ าที่ครับ และขอให้
เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯอยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
ประธานสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯอยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ พร้อมแล้ว เชิญคณะกรรมการฯ ได้สรุป
รายละเอียดการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มีการแก้ไขเป็นข้อๆ แต่ละรายการไป 
และผมก็จะขอมติต่อสภาฯ เป็นข้อๆไป ส าหรับการตรวจสอบองค์ประชุม 
ผมจะให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบเป็นช่วงๆ ที่มีสมาชิกสภาฯ ออกจาก
ห้องประชุมไป และดูจากจอโปรเจคเตอร์ที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯ น าเสนอ
เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการพิจารณาไม่ครบองค์ประชุม  และจ านวนการ       
ออกเสียงลงมติ 
 เชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯ เสนอรายการแก้ไขต่อสภาฯ ครับ                 
โดยเริ่มตั้งแต่แผนงานงบกลาง งานงบกลาง เชิญครับ เชิญนางพิสมัย  ใจวัง 
ครับ 

 
นางพิสมัย  ใจวัง   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉัน นางพิสมัย  ใจวัง             
  คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอแก้ไขแผนงานงบกลาง หน้า 100 รายการ       

ที่  2 ค่าช าระดอกเบี้ ย  ขอแก้ ไขตัว เลขจากข้อความเดิม  จ านวน 
65,648.70 บาท (หกหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์) 
แก้ไขเป็น จ านวน 65,468.70 บาท (หกหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาท
เจ็ดสิบสตางค์) ข้อความนอกนั้นคงเดิม 

 
 
 
 
 
 

/ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯครับ แผนงานงบกลาง หน้า 100 รายการที่ 2         

ค่าช าระดอกเบี้ย คณะกรรมการฯ ขอแก้ไขตัวเลขจากข้อความเดิม จ านวน 
65,648.70 หกหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์ บาท แก้ไข
เป็น จ านวน 65,468.70 บาท (หกหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาท      
เจ็ดสิบสตางค์) ข้อความนอกนั้นคงเดิม ผมขอมติ ที่ประชุมครับ สมาชิกสภาฯ 
ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไข โปรดยกมือครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ 23 เสียงครับ 
 
ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้แก้ไข โปรดยกมือครับ 
 
เลขานุการสภาฯ    ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุป ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขตัวเลขจากข้อความเดิม หน้า 100 

รายการที่ 2 ค่าช าระดอกเบี้ย ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง ไม่เห็นชอบ              
-ไม่มี- งดออกเสียง 1 เสียง นะครับ  

   เชิญคณะกรรมการฯ เสนอรายการต่อไปครับ เชิญ คุณพิสมัย ใจวัง 
ครับ 

 
นางพิสมัย  ใจวัง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ ดิฉันนางพิสมัย   ใจวัง 

คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอแก้ไข แผนงานงบกลาง หน้า 102 รายการ    
ที่ 7 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.) ขอแก้ไขตัวเลขจากข้อความ
เดิม จ านวน 193,164 บาท แก้ไขเป็น จ านวน 193,170 บาท ข้อความ
นอกนั้นคงเดิม 

 
ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ ครับ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอแก้ไข แผนงาน      

งบกลาง หน้า 102 รายการที่ 7 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.)        
ขอแก้ไขตัวเลขจากข้อความเดิม จ านวน 193,164 บาท แก้ไขเป็น      
จ านวน 193,170 บาท ข้อความนอกนั้นคงเดิม ผมขอมติที่ประชุมครับ           
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไข โปรดยกมือครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ 23 เสียงครับ 
 
ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้แก้ไข โปรดยกมือครับ 
 
เลขานุการสภาฯ    ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไข หน้า 102 รายการที่ 7 เงิน  

ช่วยค่าครองชีพผู้ รับบ านาญ (ช.ค.บ.) ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง             
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งดออกเสียง 1 เสียง นะครับ  

   เชิญคณะกรรมการฯ เสนอรายการต่อไปครับ เชิญสิบเอกบุญเดช  
อินต๊ะสาร ครับ 

/ส.อ.บุญเดช...   
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ส.อ.บุญเดช  อินต๊ะสาร  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมสิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอแก้ไขแผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 108 
รายการที่ 7 เงินค่าตอบแทนรายเดือน ขอแก้ไขข้อความจากข้อความเดิม 
โดยตัดข้อความ “หัวหน้าฝ่าย จ านวน 10 อัตราๆ ละ 1,500 บาท          
จ านวน 12 เดือน” ข้อความนอกนั้นคงเดิม 

 
ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯครับ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอแก้ไข แผนงาน

บริหารงานทั่วไป หน้า 108 รายการที่ 7 เงินค่าตอบแทนรายเดือน           
ขอแก้ไขข้อความจากข้อความเดิม โดยตัดข้อความ “หัวหน้าฝ่าย จ านวน 
10 อัตราๆ ละ 1,500 บาท จ านวน 12 เดือน” ข้อความนอกนั้นคงเดิม 
ก่อนจะขอมติ ที่ประชุมสภาฯ ให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมก่อน
ครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุมจ านวน  24  ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุมจ านวน  24  ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ

ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ                  
โปรดยกมือครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ 23 เสียงครับ 
 
ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้แก้ไข โปรดยกมือครับ 
 
เลขานุการสภาฯ    ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแก้ไข หน้า 108 รายการที่ 7               

เงินค่าตอบแทนรายเดือน ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง  ไม่ เห็นชอบ               
-ไม่มี- งดออกเสียง 1 เสียง นะครับ  

   เชิญคณะกรรมการฯ เสนอรายการต่อไปครับ เชิญสิบเอกบุญเดช 
อินต๊ะสาร ครับ 

 
ส.อ.บุญเดช  อินต๊ะสาร   เรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมสิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร   
  คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอแก้ไข แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 133  
  รายการที่ 60 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขอแก้ไขข้อความจาก

ข้อความเดิม โดยตัดข้อความ 
   

 
/- เครื่องปรับ… 



 
-14- 

 
  - “เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 

40,000 บีทียู 
  - การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3)  
  นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน

ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

  - การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ 
   1. สวิตซ์ 1 ตัว 
   2. ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร” 
   3. สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
   ข้อความนอกนั้นคงเดิม 
 
ประธานสภาฯ   ท่ านสมาชิ กฯครั บ  คณะกรรมการแปรญั ตติ ฯ  ขอแก้ ไ ข                  

แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 133 รายการที่ 60 เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ขอแก้ไขข้อความจากข้อความเดิม โดยตัดข้อความ 

  - เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็นขนาด                                       
ไมเ่กิน 40,000 บีทียู  

  - การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3)  
  นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน

ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

  - การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ 
   1. สวิตซ์ 1 ตัว 
   2. ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร 
   3. สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
   ข้อความนอกนั้นคงเดิม  

   ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไข
ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ โปรดยกมือครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ 23 เสียงครับ 
 
ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้แก้ไข โปรดยกมือครับ 
 
เลขานุการสภาฯ    ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแก้ไข หน้า 133 รายการที่ 60 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง ไม่เห็นชอบ           
-ไม่มี- งดออกเสียง 1 เสียง นะครับ  

   เชิญคณะกรรมการฯ เสนอรายการต่อไปครับ เชิญนายอะดิเรก 
กองมงคล ครับ 

 

/นายอะดิเรก...  
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นายอะดิเรก  กองมงคล   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายอะดิเรก  กองมงคล               
  คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ขอแก้ไข แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 134  
  รายการที่ 61 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  ขอแก้ไขข้อความจาก

ข้อความเดิม โดยตัดข้อความ  
  “ห้องรองประธานสภา 
  - เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่ 
  เกิน 40,000 บีทียู  
  - การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือ  
  จากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน  
  ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม

ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 
  - การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ 
   1. สวิตซ์ 1 ตัว 
   2. ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร 
   3. สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร” 
   ข้อความนอกนั้นคงเดิมครับ 
 
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกฯครับ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอแก้ไข หน้า 134  
  รายการที่ 61 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขอแก้ไขข้อความจาก

ข้อความเดิม โดยตัดข้อความ  
  “ห้องรองประธานสภา 
  - เครื่ อ งปรั บอากาศที่ มี คว ามสามารถในการท าความ เย็ นขนาด                   

ไม่เกิน 40,000 บีทียู  
  - การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการ

พิจารณาด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

  - การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ 
   1. สวิตซ์ 1 ตัว 
   2. ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร 
   3. สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร” 
   ข้อความนอกนั้นคงเดิม ผมขอมติที่ประชุมครับ ก่อนขอมติที่

ประชุม ให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 
 
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน  24 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
 
 

/ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุม  

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ โปรดยก
มือครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ 23 เสียงครับ 
 
ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้แก้ไข โปรดยกมือครับ 
 
เลขานุการสภาฯ    ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแก้ไข หน้า 134 รายการที่ 61 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง ไม่เห็นชอบ         
-ไม่มี- งดออกเสียง 1 เสียง นะครับ  

   เชิญคณะกรรมการฯ เสนอรายการต่อไปครับ เชิญนายอะดิเรก 
กองมงคล ครับ 

 
นายอะดิเรก  กองมงคล   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายอะดิเรก  กองมงคล 
  คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอแก้ไข แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 138  
  รายการที่ 68 ค่ากล้องถ่ายรูป ขอแก้ไขข้อความจากข้อความเดิม โดยตัด 
  ข้อความ “- ISO : 100 - 256000 (ขยายได้ถึง 51200) 
    - EOS 200D Mark II รองรับการใช้งานกับเลนส์ แฟลช” 
   ข้อความนอกนั้นคงเดิม 
 
ประธานสภาฯ   คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอแก้ไข แผนงานบริหารงานทั่วไป      

หน้า 138 รายการที่ 68 ค่ากล้องถ่ายรูป ขอแก้ไขข้อความจากข้อความ
เดิม โดยตัดข้อความ  ISO : 100 - 256000 (ขยายได้ถึง 51200)- EOS 
200D Mark II รองรับการใช้งานกับเลนส์ แฟลช” ข้อความนอกนั้นคงเดิม  
ผมขอมติที่ประชุมครับ  

   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขตามที่คณะกรรมการฯ     
เสนอ โปรดยกมือครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ  23  เสียงครับ 
 
ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้แก้ไข โปรดยกมือครับ 
 
เลขานุการสภาฯ    ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแก้ไข หน้า 138 รายการที่ 68 

ค่ากล้องถ่ายรูป ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 
1 เสียง นะครับ  

   เชิญคณะกรรมการฯ เสนอรายการต่อไปครับ เชิญนายเข้ม  อัศราช 
 
นายเข้ม  อัศราช   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ กระผมนายเข้ม  อัศราช 

คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอแก้ไข แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 139 
  รายการที่ 70 ค่าเครื่องส ารองไฟฟ้า ขอแก้ไขข้อความจากรายการเดิม       

“จ านวน 14 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท แก้ไขเป็น จ านวน 15 เครื่องๆ     
ละ 2,500 บาท” ข้อความนอกนั้นคงเดิมครับ 

 
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกฯ ครับ คณะกรรมการแปรญัตติ ขอแก้ไข แผนงาน 
  บริหารงานทั่วไป หน้า 139 รายการที่ 70 ค่าเครื่องส ารองไฟฟ้าขอแก้ไข

ข้อความจากรายการเดิม “จ านวน 14 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท แก้ไขเป็น 
จ านวน 15 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท” ข้อความนอกนั้นคงเดิม ผมขอมติ    
ที่ประชุมครับ  เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ   

 
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุมจ านวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุมจ านวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุม 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ โปรดยก
มือครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ 23 เสียงครับ 
 
ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้แก้ไข โปรดยกมือครับ 
 
เลขานุการสภาฯ    ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแก้ไข หน้า 139 รายการที่ 70 

ค่าเครื่องส ารองไฟ  ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออก  
เสียง 1 เสียง นะครับ  

   เชิญคณะกรรมการฯ เสนอรายการต่อไปครับ เชิญนายเข้ม  อัศราช 
 
 
 
 
 

/นายเข้ม  อัศราช… 
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นายเข้ม  อัศราช   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายเข้ม  อัศราช  
  คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอแก้ไขตัวเลขและเพ่ิมเติมข้อความ แผนงาน 
   บริหารงานทั่วไป หน้า 175 รายการที ่36  ดังนี้ 

   “เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ    
จ านวน 169,800 บาท แก้ไขตัวเลขเป็น จ านวน 169,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล      
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 5 เครื่องๆ      
ละ 30,000 บาท เพ่ิมเติมข้อความ รวมเป็นเงิน 150,000 บาท” 
ข้อความนอกนั้นคงเดิม 

 
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกฯ ครับ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอแก้ไขตัวเลข          

และเพ่ิมเติมข้อความ แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 175 รายการที่ 36  
ดังนี้ 

   “เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จ านวน 
169,800 บาท แก้ไขตัวเลขเป็น จ านวน 169,000 บาท 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2      
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท 
เพ่ิมเติมข้อความ รวมเป็นเงิน 150,000 บาท” ข้อความนอกนั้นคงเดิม 
 ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไข
ตามท่ีคณะกรรมการฯ เสนอ โปรดยกมือครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ 23 เสียงครับ 
 
ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้แก้ไข โปรดยกมือครับ 
 
เลขานุการสภาฯ    ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแก้ไขหน้า 175 รายการที่ 36  

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่  2 ด้วยคะแนน          
เสียง 23 เสียง  ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งดออกเสียง 1 เสียง นะครับ  

   เชิญคณะกรรมการฯ เสนอรายการต่อไปครับ เชิญคุณภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ 
ครับ 

 
 
 
 

/นายภูเบส...  
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นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์  
   คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอแก้ไขแผนงานบริหารงานทั่วไป  หน้า 182

รายการที่  9 เครื่องปรับอากาศ ขอแก้ไขข้อความจากข้อความเดิม          
โดยตัดข้อความ 

    -“ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน  
40,000 บีทียู” ออก ข้อความนอกนั้นคงเดิม 

 
ประธานสภาฯ    ท่านสมาชิกฯ ครับ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอแก้ไข แผนงาน 

 บริหารงานทั่วไป หน้า 182 รายการที่ 9 เครื่องปรับอากาศ ขอแก้ไข
ข้อความจากข้อความเดิม โดยตัดข้อความ 

 -“ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาด        
    ไมเ่กิน 40,000 บีทียู” ออก  ข้อความนอกนั้นคงเดิม 

     ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไข 
  ตามท่ีคณะกรรมการฯ เสนอ โปรดยกมือครับ 
 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ  23  เสียงครับ 
 
ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้แก้ไข โปรดยกมือครับ 
 
เลขานุการสภาฯ    ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแก้ไขหน้า  182 รายการที่ 9 

เครื่องปรับอากาศ ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง ไม่ เห็นชอบ -ไม่มี -             
งดออกเสียง 1 เสียง นะครับ  

   เชิญคณะกรรมการฯ เสนอรายการต่อไปครับ เชิญคุณภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ 
ครับ 

 
นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์  

  คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอแก้ไข แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการหน้า 228 รายการที่  1 ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธีทางศาสนา           
ขอแก้ไขข้อความเดิม 

  -“ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย       
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา         
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  แก้ไขเป็น  

  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย       
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564”  ข้อความนอกนั้นคงเดิม 

 
 
 

/ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกฯ ครับ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอแก้ไข แผนงาน

ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 228 รายการที่ 1 ค่าใช้จ่ายงาน
รัฐพิธีทางศาสนา ขอแก้ไขข้อความเดิม 

  -“ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย       
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  แก้ไขเป็น  

  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย       
ในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564” ข้อความนอกนั้นคงเดิม 
ผมขอมติที่ประชุมครับ  เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ   

 
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุมจ านวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุมจ านวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุม 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ 
โปรดยกมือครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ 23 เสียงครับ 
 
ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้แก้ไข โปรดยกมือครับ 
 
เลขานุการสภาฯ    ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแก้ไข หน้า 228 รายการที่ 1 

ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธีทางศาสนา  ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง  ไม่เห็นชอบ     
-ไม่มี-  งดออกเสียง 1 เสียง นะครับ  

   เชิญคณะกรรมการฯ เสนอรายการต่อไปครับ เชิญคุณภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ 
ครับ 

 
นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์  

คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอแก้ไข แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 245 รายการที่ 33 เครื่องปรับอากาศ ขอแก้ไขข้อความจากข้อความ
เดิม โดยตัดข้อความ  
-“ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 
40,000 บีทียู” ออก ข้อความนอกนั้นคงเดิม 
 

 
/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกฯ ครับ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอแก้ไขแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 245 รายการ 33 เครื่องปรับอากาศ ขอ
แก้ไขข้อความจากข้อความเดิม โดยตัดข้อความ  
-“ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 
40,000 บีทียู” ออก ข้อความนอกนั้นคงเดิม 

   ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไข
ตามท่ีคณะกรรมการฯ เสนอ โปรดยกมือครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ 23 เสียงครับ 
 
ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้แก้ไข โปรดยกมือครับ 
 
เลขานุการสภาฯ    ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแก้ไขหน้า 245 รายการที่ 33 

เครื่องปรับอากาศ ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งดออก
เสียง 1 เสียง นะครับ  

ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ในการพิจารณาแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการแก้ไขเพ่ิม
ข้อความ ตัวเลข ในร่างข้อบัญญัติทั้งหมด 11 รายการ ก็ได้พิจารณา
ครบถ้วนแล้วนะครับ ผมขอกลับมาที่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ              
ที่ได้พิจารณาไปแล้ว   

ข้อ 1  ชื่อร่าง ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

ข้อ 2  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2565 
เป็นต้นไป  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

ข้อ 3  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  405,752,300 บาท (สี่ร้อยห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่น
สองพันสามร้อยบาทถ้วน) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว   

ข้อ 4 รายละเอียดแผนงาน  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจาก
รายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงินอุดหนุนทั่ ว ไป           
เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  405,752,300 บาท (สี่ร้อยห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่น
สองพันสามร้อยบาทถ้วน) ไม่มีการแก้ไข เชิญคณะกรรมการแปรญัตติได้สรุป
ยอดงบประมาณรายจ่ายของแต่ละแผนงาน เชิญคุณช านาญ  บัวแดงครับ 

 
 
 

/นายช านาญ...   
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นายช านาญ  บัวแดง   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่เคารพ 
(เลขานุการคณะกรรมการฯ) สรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  

หมวดภาษีจัดสรร และเงินอุดหนุนทั่ ว ไป  เป็นจ านวนเงินทั้ งหมด  
405,752,300 บาท (สี่ร้อยห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยบาท
ถ้วน) โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ดังนี้         

    ด้านบริหารทั่วไป   
  - แผนงานบริหารงานทั่วไป  86,446,650 บาท (แปดสิบหกล้าน 
  สี่แสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  - แผนงานการรักษาความสงบภายใน  4,403,040 บาท (สี่ล้าน 
  สี่แสนสามพันสี่สิบบาทถ้วน) 

    ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  - แผนงานการศึกษา  10,361,300 บาท (สิบล้านสามแสน 
  หกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) 
  - แผนงานสาธารณสุข  8,675,120 บาท (แปดล้านหกแสน 
  เจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

     - แผนงานเคหะชุมชน  300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
  - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  2,228,000 บาท  
  (สองล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

      - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   
 1,961,200 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 

    ด้านการเศรษฐกิจ   
  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  165,962,330 บาท 
  (หนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
  - แผนงานการเกษตร  5,620,150 บาท (ห้าล้านหกแสนสองหมื่น 
  หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

      ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
  - แผนงานงบกลาง  119,794,510 บาท (หนึ่งร้อยสิบเก้าล้าน 
  เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) 

                        งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  405,752,300 บาท (สี่ร้อยห้าล้าน
เจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)    

ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกฯ ครับ ยอดรวมงบประมาณตั้ งจ่ าย ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง นะครับ ต่อไปเชิญเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ           
อ่านข้อที่ 5 ต่อเลยครับ 

 
นายช านาญ  บัวแดง   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ข้อ 5 
(เลขานุการคณะกรรมการฯ)      งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  จ่ายจากเงินรายได้ เป็น จ านวนรวมทั้งสิ้น  
 0 บาท ไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ คณะกรรมการฯ ไม่มีการแก้ไขมติของ     
 คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติฯ เดิม  

 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ ครับ รายงานและบันทึกความเห็นประกอบ         

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2566 ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  จ่ายจากเงินรายได้  
เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ  คณะกรรมการไม่มี
การแก้ไข มติของคณะกรรมการเห็นชอบตาม ร่างข้อบัญญัติฯ เดิม             
ผมจะขอมติครับ เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ  

 
เลขานุการสภาฯ      สมาชิกอยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 
 
ประธานสภาฯ   สมาชิกอยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน  ผมขอมตินะครับ  ท่านสมาชิกฯ  

ท่านใด  เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ข้อ 5 งบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากเงินรายได้  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท       
ไม่มีการแก้ไข  เห็นชอบตามร่างฯ เดิม  โปรดยกมือ  ครับ 

 
ที่ประชุม    เห็นชอบ 23 เสียง  
 
ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ ตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ   

ไม่มีการแก้ไข เห็นชอบตามร่างฯ เดิม  โปรดยกมือ  ครับ 
 
ที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าสภาฯ แห่งนี้  ให้ความเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการ

แปรญัตติ  ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากเงินรายได้ เป็น
จ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท  ที่ไม่มีการแก้ไข เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติฯเดิม 
ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง ไม่เห็นชอบ-ไม่มี- งดออกเสียง 1 เสียง เชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

 
นายช านาญ  บัวแดง   ข้อ 6  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปฏิบัติการ 
(เลขานุการคณะกรรมการฯ) เบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีผู้เสนอ         
ค าแปรญัตติ คณะกรรมการไม่มีการแก้ไข มติของคณะกรรมการฯ เห็นชอบ
ตามร่างข้อบัญญัติฯ เดิม  

 
 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  สมาชิกฯ ครับ ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  

ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น ไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ คณะกรรมการไม่มีการแก้ไข มติของ
คณะกรรมการเห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติฯ เดิม เลขานุการสภาฯ นับองค์
ประชุม ครับ 

 
เลขานุการสภาฯ      สมาชิกอยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 
 
ประธานสภาฯ   สมาชิกอยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน ครบองค์ประชุม ผมขอมตินะครับ  

ท่านสมาชิกฯ ท่านใด  เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ข้อ 6 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย         
ไม่มีการแก้ไข เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติฯ เดิม โปรดยกมือ ครับ 

 
ที่ประชุม    เห็นชอบ 23 เสียง  
 
ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ ตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ 

ไม่มีการแก้ไข เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติฯ เดิม โปรดยกมือ ครับ 
 
ที่ประชุม   ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่า สภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการ

แปรญัตติ ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปฏิบัติการ          
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ไม่มีการแก้ไข 
เห็นชอบตามร่างฯ เดิม ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-         
งดออกเสียง 1 เสียง เชิญคณะกรรมการแปรญัตติต่อเลยครับ 

 
นายช านาญ  บัวแดง   ข้อ 7  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีหน้าที่ 
(เลขานุการคณะกรรมการฯ) รักษาการให้เป็น ไ ปต ามข้ อบั ญญั ติ ฯ  นี้  ไ ม่ มี ผู้ เ ส นอค า แป รญั ต ติ  

คณะกรรมการ ไม่มีการแก้ไข  มติของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามร่าง
ข้อบัญญัติฯ เดิม  

 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯครับ ข้อ 7  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติฯนี้ ไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ  
คณะกรรมการไม่มีการแก้ไข  มติของคณะกรรมการเห็นชอบตามร่าง       
ข้อบัญญัติฯ เดิม  ท่านเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม ครับ   

 
เลขานุการสภาฯ      สมาชิกอยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 

 
ประธานสภาฯ   สมาชิกอยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน ครบองค์ประชุม ผมขอมตินะครับ  

ท่านสมาชิกฯ ท่านใด  เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ข้อ 7 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ  ที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย        
ไม่มีการแก้ไข เห็นชอบตามร่างฯ เดิม โปรดยกมือ ครับ 

 
ที่ประชุม    เห็นชอบ 23 เสียง  
 
ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบ ตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ   

ไม่มีการแก้ไข  เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติฯ เดิม โปรดยกมือ ครับ 
 
ที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่า สภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการ

แปรญัตติ ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีหน้าที่
รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติฯ นี้ที่ไม่มีการแก้ไข เห็นชอบตามร่างฯ เดิม            
ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง  ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 1 เสียง  

   คณะกรรมการแปรญัตติ  ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ มีการแก้ไข
รายละเอียด แต่ยอดงบประมาณตั้งจ่ายเท่าเดิม คือ 405,752,300 บาท 
(สี่ร้อยห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ต่อไปเป็นข้อสังเกต
ของคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญครับ 

 
นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา          
(คณะกรรมการฯ) ข้อสังเกตของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน  

จังหวัดพะเยา เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
มีทั้งหมด 3 ข้อ 
 (1)  การตั้งงบประมาณรายจ่าย ต้องจัดตั้งให้เพียงพอ และตั้งให้
ตรงกับแผนงาน สอดคล้องกับภารกิจงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
และให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
/ในเรื่อง... 
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 ในเรื่องของงบประมาณการด าเนินงานซ่อมแซมถนนที่ ได้รับ      
การถ่ายโอน มาอยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
จ านวน 64 สายทาง เนื่องจากจะต้องมีการบ ารุงรักษาถนนที่ช ารุดและ
เสียหายตลอดทั้งปี การตั้งงบประมาณส าหรับเป็นค่าวัสดุซ่อมแซม            
(ยางมะตอย) ควรตั้งงบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน และครอบคลุม 
ทุกพ้ืนที่  

 (2)  ในปีนี้ มีการตั้งงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน  
ส าหรับบุคลากรที่เพ่ิมขึ้นและให้เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานที่ดีและความสะดวก รวดเร็ว 

คณะกรรมการฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 
รวดเร็วและประหยัดเวลา เกิดความคุ้มค่าในการใช้งาน คณะกรรมการฯ 
ขอให้แต่ละกอง/หน่วยงานหลังจากที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์      
ให้จัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์ด้ วย ปีหน้ าจะได้น ามาเปรียบเทียบ 
ประกอบการชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ ในปีต่อๆ ไป 

(3) ในข้อบัญญัติฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ตั้งจ่ายงบประมาณไว้  
จ านวน 332,424,700 บาท (สามร้อยสามสิบสองล้านสี่แสนสองหมื่น        
สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ในร่างข้อบัญญัติฯ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566          
ตั้งงบประมาณไว้ 405,752,300 บาท (สี่ร้อยห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่น         
สองพันสามร้อยบาทถ้วน) จะเห็นได้ว่าการตั้งงบประมาณในปี พ.ศ. 2566 นี้ 
ยอดเพ่ิมขึ้นจ านวนทั้งสิ้น 73,327,600 บาท (เจ็ดสิบสามล้านสามแสน
สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ได้ตั้งงบประมาณรองรับการถ่ายโอนภารกิจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล (รพ.สต.) จึงท าให้ยอดเงินงบประมาณตั้งจ่าย ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เพ่ิมข้ึน   

 
ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ ครับ ข้อสังเกตของคณะกรรมการ มีทั้งหมด 3 ข้อ 

นะครับในเมื่อคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต  ซึ่งจ าเป็นต้องขอมติจากสภาฯ 
แห่งนี้ครับ เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  ครับ 

 
เลขานุการสภาฯ      สมาชิกอยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 
 
ประธานสภาฯ    สมาชิกอยู่ในที่ประชุม 24 ท่าน ครบองค์ประชุม 

 ผมขอมตินะครับ ท่านสมาชิกฯ ท่านใด เห็นชอบให้มีข้อสังเกต  
ตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอ โปรดยกมือ ครับ  
  

ที่ประชุม   เห็นชอบ 23 เสียง  
 
ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบให้มีข้อสังเกตตามมติของคณะกรรมการ 

แปรญัตติได้เสนอโปรดยกมือ  ครับ 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่า สภาฯ แห่งนี้  ให้ความเห็นชอบกับข้อสังเกตตามที่

คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง ไม่เห็นชอบ         
-ไม่มี- งดออกเสียง  1 เสียง 

   ท่านสมาชิกฯ ครับ  ก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 2 ขั้นตอนของสภาฯ เชิญคณะกรรมการ 
แปรญัตติกลับเข้าที่นั่งเดิมได้ครับ เรียบร้อยแล้วนะครับ  ขอขอบคุณ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่านครับ 

 
ประธานสภาฯ   เรื่องท่ี  5.2  ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระท่ี 3 

   ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ก่อนที่จะพิจารณาในวาระที่ 3     
ว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะเห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติหรือไม่ 
ขอให้ทางเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงถึงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้
สภาฯ รับทราบครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกสภาฯ 

ทุกท่านครับ กระผมขอชี้แจงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะพิจารณา           
ในวาระที่ 3 และข้อกฎหมาย ภายหลังที่สภาฯ เห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติแล้ว ดังนี้ครับ 

1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52 
ก าหนดว่า 

“การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร  

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา 
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่” 

2.) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 บัญญัติว่า 

“ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีมติ
เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติใด ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา” 
มาตรา 53 วรรคสองบัญญัติว่า 

 
 
 

/ “ผู้ว่า.... 
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“ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่ง     

ให้แล้วเสร็จและส่งคืนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายใน       
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัตินั้น ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณา         
ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ
ด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น” 

จึงน าเรียนเพื่อโปรดทราบครับ 
 

ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทุกท่านทราบแล้วว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ     
ในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา 
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่” 

ผมก็จะขอมติจากสภาฯ ต่อไป เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม
ด้วยครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม 23 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านครับ ในการพิจารณาวาระที่ 3 สมาชิก

สภาฯท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา โปรดยกมือครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ 22 เสียง 
 
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ         

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โปรดยกมือครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภาฯ   สรุป ในการพิจารณาวาระที่ 3 สมาชิกสภาฯเห็นชอบให้ตราเป็น

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ด้วยคะแนนเสียง 22 เสียง  ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งดออกเสียง 1 เสียง 

 
ประธานสภาฯ เรื่องที่ 5.3  ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ    

พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงิน    
เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 

 
/นายก อบจ... 
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นายก อบจ.พะเยา  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีความจ าเป็นต้องขอจ่ายขาด
เงินสะสม เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๒๔,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
ให้แก่ ผู้มีสิทธิรับเงินรายละเอียดดังนี้ 

๑. ค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ ๖๐๘/๒๕๖๐ ลงวันที่  
 ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่องแก้ไขและเพ่ิมเติมค าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ให้กับทางราชการ กรณี โครงการบริหารจัดการโรงงานผลิตปุ๋ยน้ าชีวภาพ 
ปุ๋ยอินทรีย์และอาหารสัตว์คุณภาพสูงจากผักตบชวา ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา 

๒. ค าพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม่ คดีหมายเลขด าที่ ๘๙/๒๕๖๐  
 คดีหมายเลขแดงที่ 2๐๑/๒๕๖๕ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง คดีพิพาท
เกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกค าสั่ง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้พิพากษา
เพิกถอนค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ ๑0๑๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา  ที ่๖0๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เฉพาะในส่วนที่เรียกให้
ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ (นายเจนพนากรณ์ ฟูแสง) ผู้ฟ้องคดีที่ 2 (นางสาวลัดดา ทองทา) 
ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ (นางกนกวรรณ สร้อยทอง)ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่า 
๕,๔๑๑.๔๕ บาท (ห้าพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์) 

3. ผู้ฟ้องคดี ทั้ง ๓ ราย ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้ 

๓.๑ นางสาวลัดดา  ทองทา      จ านวนเงิน  ๘,๐๐๐ บาท  (แปดพันบาทถ้วน) 
๓.๒ นางกนกวรรณ  สร้อยทอง  จ านวนเงิน  ๙,๐๐๐  บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) 
๓.๓ นายเจนพนากรณ์  ฟูแสง   จ านวนเงิน  ๗,๐๐๐  บาท  (เจ็ดพันบาท

ถ้วน) 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ , แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๙ 
ข้อ ๙๖ “(๒) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบ
แล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้ 
โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” 

จึงเรียนมาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรด
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้ ท่านนายกฯ ได้แถลงถึงความ
จ าเป็นของการจ่ายขาดเงินสะสม เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท 
(สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เพ่ือคืนให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน จ านวน 3 ราย คือ 

 
/1. นางสาวลัดดา... 
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1.  นางสาวลัดดา  ทองทา จ านวนเงิน 8,000 บาท  (แปดพันบาทถ้วน) 
  2.   นางกนกวรรณ  สร้อยทอง จ านวนเงิน 9,000 บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) 
  3.   นายเจนพนากรณ์  ฟูแสง จ านวนเงิน 7,000 บาท  (เจ็ดพันบาทถ้วน) 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 5.3 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ จะมีสมาชิกฯ     

ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 23 ท่าน ครับ 
 
ประธานสภาฯ  ผมจะขอมตินะครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ท่านใด เห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวนเงิน 24,000 บาท      
(สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) คืนให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยาเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ 22 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน

เงิน 24,000 บาท (สองหมื่นสี่ พันบาทถ้วน) คืนให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน    
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่มีครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุปมติที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมคืนให้แก่ผู้มีสิทธิ

จ านวนเงิน 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง        
22 เสียง  ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งดออกเสียง 1 เสียง นะครับ 

 
ประธานสภาฯ เรื่องที่  5.4 ขออนุ มัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 
 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณ 
เพ่ือการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจาก แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและพิธีการ รายการที่ 25 หน้า 136 ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี จ านวนเงิน 
93,000 บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ และประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
 

/หรืออิเล็กทรอนิกส์... 
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หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 4 รายการ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานราชการ
ประจ าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รายละเอียดปรากฏตาม
หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 
          ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือโปรด
พิจารณาอนุมัต ิ

 
ประธานสภาฯ     ท่านสมาชิกสภาฯ ญัตตินี้ท่านนายกฯ ได้แถลงถึงความจ าเป็น 

ของการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2565 โอนลด ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แผนงาน
บริหารงานทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง 
รายการที่ 25 หน้า 136  ส านักปลัดฯ รวมโอนลด 1 รายการ จ านวนเงิน 
93,000 บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แผนงานบริหารงานทั่วไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์  

- ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ เพ่ือจัดซื้อ 
1. โต๊ะท างานเหล็ก ส าหรับผู้บริหาร จ านวน 7,000 บาท  

 (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
2. เก้าอ้ีท างานบุนวม ส าหรับผู้บริหาร จ านวน 6,500 บาท  

 (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
- ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จ านวน            

4 รายการ เพื่อจัดซื้อ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลฯ  

 จ านวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
2. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล  

 จ านวน 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
3. เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  

จ านวน 22,500 บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  4. เครื่องส ารองไฟ จ านวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวนเงินรวม 93,000 บาท            
(เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 5.4 

จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ               
ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์
ประชุมด้วยครับ 

  
/เลขานุการ... 
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เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 23 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านใด เห็นควรอนุมัติ   

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ส านักปลัดฯ จ านวน 93,000 บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ 22 เสียง ครับ 

 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นควรอนุมติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ส านักปลัดฯ จ านวน 
93,000 บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอโปรด
ยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่มีครับ 

 
ประธานสภาฯ  สรุปมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี      

พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ส านักปลัดฯ จ านวน 
93,000 บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง 22 เสียง      
ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 1 เสียง 

  
ประธานสภาฯ    เรื่องท่ี 5.5  ขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2565  เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 
 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนั้น จึงขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับ การรับรองและพิธีการ รายการที่ 25 หน้า 
136 ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี  จ านวนเงิน 16,800 บาท (หนึ่งหมื่นหกพัน    
แปดร้อยบาทถ้วน) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน              
1 รายการ ส าหรับใช้ประจ าหน้าห้องรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 
29 สิงหาคม 2565 
 

/ระเบียบ... 
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          ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติ 

 
ประธานสภาฯ     ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้ท่านนายกฯ ได้แถลงถึงความจ าเป็น 

ของการขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.2565 โอนลด ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แผนงาน
บริหารงานทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง 
รายการที่ 25 หน้า 136 ส านักปลัดฯ รวมโอนลด 1 รายการ จ านวนเงิน
16,800 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) โอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 
รายการ เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ  แยกส่วน จ านวน 1 เครื่อง 
จ านวน 16,800 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบที่ 5.5  

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ        
ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจนับ         
องค์ประชุมด้วยครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 23 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ส านักปลัดฯ 
จ านวนเงิน 16,800 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามที่ฝ่าย
บริหารเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ 22 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด  ไม่เห็นควรอนุมติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ส านักปลัดฯ 
จ านวนเงิน 16,800 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามที่ฝ่าย
บริหารเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ  

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่มีครับ 
 
 

/ประธานสภาฯ... 



 
-34- 

 
ประธานสภาฯ  สรุปมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     

พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ส านักปลัดฯ จ านวนเงิน  
16,800 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง              
22 เสียง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งดออกเสียง 1 เสียง นะครับ 

 
ประธานสภาฯ เรื่องที่  5.6  ขออนุ มัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 
 
นายก อบจ.พะเยา เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงานครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการดังกล่าวไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนั้น     
จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายการที่เหลือจ่ายตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวนรวม 7 รายการ 
จ านวนเงินรวม 3,156,200 บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพัน         
สองร้อยบาทถ้วน) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั ่ว ไป  หมวดค่าคร ุภ ัณฑ์ ประเภทครุภ ัณฑ์ส าน ักงาน  
จ านวน 1 รายการ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 2 รายการ 
และประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 3 รายการ 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานราชการประจ าส านักงานเลขานุการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด รายละเอียดปรากฏ  ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือโปรด
พิจารณาอนุมัต ิ

 
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี ้ ทางฝ่ายบริหารได้แถลงถึง

ความจ าเป็นของการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายการ         
ที่เหลือจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565      
โอนลดจ านวนรวม 7 รายการ จ านวนเงินรวม 3,156,200 บาท          
(สามล้านหนึ่ งแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) โอนไปตั้ งจ่าย          
เป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ ์

 
/ประเภทครุภัณฑ์… 
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- ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ เพื่อจัดซื้อ 
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จ านวน 96,600 บาท (เก้าหมื่น 

หกพันหกร้อยบาทถ้วน) 
- ประเภทครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง จ านวน 2 รายการ เพื่อจัดซื้อ 
2.  รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จ านวน 1,358,000 บาท 

(หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
3.  รถยนต์ตรวจการณ์ จ านวน 1,664,000 บาท  (หนึ่งล้านหกแสน

หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
- ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ จ านวน 3 รายการ เพื่อจัดซื้อ 
1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 30,000 บาท  

 (สามหมื่นบาทถ้วน) 
2.  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 2,600 บาท (สองพัน 

 หกร้อยบาทถ้วน) 
3.  เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

 จ านวนเงินรวม 3,156,200 บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพัน 
 สองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 5.6 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ  
ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม   
ด้วยครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 23 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีพ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ส านักงาน
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวนเงิน 3,156,200 บาท      
(สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ 22 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ส านักงาน
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวนเงิน 3,156,200 บาท      
(สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่มีครับ 
 

/ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ  สรุปมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     

พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ส านักงานเลขานุการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวนเงิน 3,156,200 บาท  (สามล้าน       
หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง 22 เสียง              
ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 1 เสียง นะครับ 

 
ประธานสภาฯ    เรื่องท่ี 5.7  ขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 
 
นายก อบจ.พะเยา   เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการ
ดังกล่าว ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าวัสดุ ประเภท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการที่ 19 หน้า 266  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
จ านวนเงิน 33,800 บาท (สามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) โอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  1 รายการ ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการประจ ากองช่าง รายละเอียดปรากฏตามหนังสือองค์การ
บริหาร ส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” 

จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือโปรด
พิจารณาอนุมัต ิ

 
ประธานสภาฯ    ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้ท่านนายกฯ ได้แถลงถึงความจ าเป็น

ของการขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.2565 โอนลด กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ รายการที่ 19 หน้า 266  รวมโอนลด 1 รายการ จ านวน
เงิน 33,800 บาท (สามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) โอนไปตั้งจ่าย   
เป็นรายการใหม่ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่า     
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 33,800 บาท (สามหมื่น
สามพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 5.7  

/มีสมาชิกสภาฯ... 
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มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่  ครับ        

ไม่มี นะครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์
ประชุม ด้วยครับ 

  
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 23 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี  พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กองช่าง      
จ านวนเงิน  33,800 บาท (สามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้ วน)           
ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ 22 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กองช่าง จ านวนเงิน 
33,800 บาท (สามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
โปรดยกมือขึ้นครับ  

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่มีครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุปมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี            

พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กองช่าง จ านวนเงิน  
33,800 บาท (สามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง 
22 เสียง  ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งดออกเสียง 1 เสียง นะครับ 

 
ประธานสภาฯ เรื่องที่ 5.8 ขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 
 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา   

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนั้น จึงขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายจากรายการที่เหลือจ่ายตามข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวนรวม 2 รายการ จ านวนเงิน
รวม 36,000 บาท(สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหาร งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานราชการประจ า
กองการเจ้าหน้าที่ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 

 
/ระเบียบ... 
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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือโปรด
พิจารณาอนุมัต ิ

 
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้ท่านนายกฯ ได้แถลงถึงความจ าเป็น

ของการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2565 โอนลด กองการเจ้าหน้าที่ แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวด                     
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ รวมโอนลด 2 รายการ จ านวนเงิน 
36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองการเจ้าหน้าที่ แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  

- ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ เพ่ือจัดซื้อ 
1. โต๊ะท างานเหล็ก ส าหรับผู้บริหาร จ านวน 7,000 บาท  

 (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
 2. เก้าอ้ีท างานบุนวม ส าหรับผู้บริหาร จ านวน 6,500 บาท 

    (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 3. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จ านวน 22,500 บาท  
 (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวนเงินรวม 36,000 บาท  
 (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 5.8 

จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ            
ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์
ประชุมด้วยครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 23 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กองการเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ
โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ 22 เสียง ครับ 
 
 

 
/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กองการเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
โปรดยกมือขึ้น 

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่มีครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุปมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     

พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กองการเจ้าหน้าที่  จ านวน 
36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง 22 เสียง            
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งดออกเสียง 1 เสียง 

  
ประธานสภาฯ    เรื่องที่ 5.9  ขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 
 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะด าเนินโครงการในด้านการ
บริการสาธารณะเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ประกอบกับ         
จะด าเนินการปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา              
แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการดังกล่าว ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายจากรายการที่เหลือจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 45 รายการ งบประมาณรวม 20,298,000 บาท 
(ยี่สิบล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน         
7 โครงการ และหมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง จ านวน 34 โครงการ 
รายละเ อียดปรากฏตามหนั งสื อองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดพะเยา                  
ลงวันที่ 1 กันยายน 2565 
          ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย    
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัต ิ

 
 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ญัตตินี้ท่านนายกฯ ได้แถลงถึง

ความจ าเป็นของการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จากรายการที่เหลือจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 45 รายการ จ านวนเงิน  
20,298,000 บาท (ยี่สิบล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            
งานก่อสร้าง  

- หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน                      
7 โครงการ เพ่ือจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดี ระบบโซล่าเซลล์พร้อม
ติดตั้ง ถนนสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย พื้นที่หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ ในเขต
จังหวัดพะเยา จ านวน 7 โครงการๆ ละ 495,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่น            
ห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 3,465,000 บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่น    
ห้าพันบาทถ้วน) 

- หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 34 โครงการ ดังนี้ 
ประเภทค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง   

- โครงการก่อสร้างรั้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จ านวน 
1 โครงการ จ านวน 333,000 บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

- โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร จ านวน  
1 โครงการ จ านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร           
ในหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ ในจังหวัดพะเยา จ านวน 30 โครงการๆ ละ 
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รวมจ านวนเงิน 15,000,000 บาท         
(สิบห้าล้านบาทถ้วน) 

- โครงการปรับปรุงห้องอบรมและสัมมนา (อาคาร 2 ชั้น 4) 
จ านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารส านักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา จ านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

รวมเป็นเงิน 16,833,000 บาท (สิบหกล้านแปดแสนสามหมื่น             
สามพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 5.9  

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ        
ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์
ประชุมด้วยครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 23 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กองช่าง จ านวนเงิน 
20,298,000 บาท (ยี่สิบล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามที่
ฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ 

/เลขานุการสภาฯ… 
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เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ 22 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กองช่าง จ านวนเงิน 
20,298,000 บาท (ยี่สิบล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามที่
ฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ  

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่มีครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุปมติที่ประชุมอนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี          

พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กองช่าง จ านวนเงิน 
20,298,000 บาท (ยี่สิบล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)           
ด้วยคะแนนเสียง 22 เสียง  ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 1 เสียง นะครับ 

 
ประธานสภาฯ  เรื่องที่  5.10  ขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 
 
นายก อบจ.พะเยา   เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สุก ว่างานก่อสร้างที่ได้รับการบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วน                
จังหวัดพะเยา จ านวน 2 โครงการ จ านวนเงินรวม 1,000,000 บาท              
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) เป็นโครงการที่ตั้งไว้ทับซ้อนกับแผนงาน/โครงการ             
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สุก ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอยกเลิกโครงการ
ดังกล่าว และโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากโครงการที่ยกเลิก โอนไป         
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง 
หมวดคา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จ านวน 
2 โครงการ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ       
สภาท้องถิ่น 

จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือโปรด
พิจารณาอนุมัต ิ

 
/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ    ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ญัตตินี้ท่านนายกฯ ได้แถลงถึง

ความจ าเป็นของการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนลด กองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รวมโอนลด 2 รายการ จ านวนเงิน 
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่        
กองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จ านวน 
2 โครงการ จ านวนเงินรวม 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทาน บ้านขัวตาด         
 หมู่ที่ 7 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา จ านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 4                
 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา จ านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 5.10  

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ 
หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ  

 
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 23 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี  พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจั งหวัดพะเยา กองช่าง       
จ านวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ 22 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี  พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กองช่าง        
จ านวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ
โปรดยกมือขึ้น 

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่มีครับ 
 
ประธานสภาฯ   สรุปมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     

พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กองช่าง จ านวนเงิน  
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง 22 เสียง              
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งดออกเสียง 1 เสียง นะครับ 

 
/ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ   เรื่องที่ 5.11  ขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2565  เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 
 
นายก อบจ.พะเยา   เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พะเยาด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะด าเนินการปรับปรุงอาคาร
แฟลตข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณ เพ่ือการดังกล่าว ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจาก
รายการที่เหลือจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จ านวน 8 รายการ งบประมาณรวม 498,800 บาท (สี่แสน            
เก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 โครงการ รายละเอียดปรากฏ
ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 
          ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ         
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 
  จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติ 

 
ประธานสภาฯ    ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้ ทางฝ่ายบริหารได้แถลงถึงความ

จ าเป็นของการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายการที่เหลือจ่าย
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565        
โอนลด จ านวน 8 รายการ จ านวนเงินรวม 498,800 บาท (สี่แสนเก้าหมื่น
แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดคาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 โครงการ เพ่ือปรับปรุง
อาคารแฟลตข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบที่ 5.11 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ            
ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจนับ         
องค์ประชุม ด้วยครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 23 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
 

/ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กองช่าง จ านวนเงิน 
498,800 บาท ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ 22 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด  ไม่เห็นควรอนุมติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กองช่าง 
จ านวนเงิน 498,800 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่มีครับ 
 

ประธานสภาฯ   สรุปมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     
พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กองช่าง จ านวนเงิน 
498,800 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ด้วยคะแนน
เสียง 22 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 1 เสียง นะครับ 

 
ประธานสภาฯ   เรื่องที่ 5.12  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 
 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะด าเนินการโครงการ
ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร สายอ่างห้วยบง –      
อ่างห้วยแก้ว บ้านอิงโค้ง หมู่ที่  5 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 
งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) แต่เนื่องจากปริมาณงาน
ของผิวจราจร ในการด าเนินโครงการไม่ถูกต้อง ท าให้ไม่สามารถด าเนิน
โครงการได้ จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายฯ โครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 1 กันยายน 2565 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือโปรด
พิจารณาอนุมัต ิ

 
 

/ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ญัตตินี้ท่านนายกฯ ได้แถลงถึง

ความจ าเป็นของการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (กองช่าง) แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภท            
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ 64 หน้า 305 โครงการปรับปรุง
ถ น น ลู ก รั ง บ ด อั ด แ น่ น เ ข้ า สู่ พ้ื น ที่ ก า ร เ ก ษ ต ร  ส า ย อ่ า ง ห้ ว ย บ ง                            
– อ่างห้วยแก้ว บ้านอิงโค้ง หมู่ที่ 5 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 
จ านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยแก้ไข 

1. ความยาวของถนนจากเดิมยาว 1,500 เมตร แก้ไขเป็นยาว 
1,550 เมตร  

  2. แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา จากเดิม เพ่ิมเติม ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2564 ข้อ 41 
หน้า 50) เป็น เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 1 ล าดับที่ 1  

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ ครับ          
ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์
ประชุม ด้วยครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 23 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (กองช่าง) แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ 64 หน้า 305 ตามที่    
ฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ 22 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองช่าง) แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่ 64 หน้า 305  

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่มีครับ 
 
 
 
 
 

/ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ    สรุปมติที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองช่าง) แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภท            
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ 64 หน้า 305 ด้วยคะแนนเสียง  
22 เสียง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งดออกเสียง 1 เสียง นะครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ  

ข้อหารือของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา         
การประชุมสภาฯ ครั้งนี้ ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
ท่านใด มายื่นหนังสือสอบถามแต่อย่างใด  

ผมก็ได้ด าเนินการประชุมจนครบทุกระเบียบวาระแล้ว ขอขอบคุณ         
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านรองนายกฯ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯทุกท่าน ตลอดจนท่านรองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทน ปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผู้อ านวยการกอง
ทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ 

 
 
ปิดการประชุม   เวลา 12.00 น. 
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